



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวด้วย หากผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวปราณี วุ่นศรี

ตำแหน่งที่ ๓ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการประมง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวจันทนา ศรีเนียม

ตำแหน่งที่ ๔ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๕ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ๑. นางสาวภัทราภรณ์ แซ่เตี่ยว

๒. นายประสาร จิตรเพชร

ตำแหน่งที่ ๖ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

-ไม่มีผู้สมัคร-